



ประกาศกรมสุขภาพจิต
เรื่อง การเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ

ตามที่กรมสุขภาพจิต ได้ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับชำนาญการพิเศษ นั้น

เนื่องจากข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย และระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานวิชาการที่ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของกรมสุขภาพจิต ชุดที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีมติให้เปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการที่จะส่งเข้ารับการประเมินดังกล่าวได้ โดยเห็นว่าเป็นการขอเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการให้สอดคล้องกับลักษณะของการตั้งชื่อผลงานหรือรายงานการศึกษาตามหลักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีใช้การเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของผลงานทางวิชาการที่นำเสนอเพื่อขอคัดเลือกตามรายละเอียดแนบท้าย

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการดังกล่าว กำหนดให้มีการทักท้วงภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กรมสุขภาพจิตมีประกาศให้เปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ

ทั้งนี้ การทักท้วงหากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่า ข้อทักท้วงเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต ให้ดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วง เพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามที่เหมาะสมต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)
อธิบดีกรมสุขภาพจิต

แนบท้ายประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง การเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง ที่ได้รับคัดเลือก	คณะกรรมการ/ การประชุม ครั้งที่/วันที่	ชื่อผลงานเดิม	ชื่อผลงานที่ขอ เปลี่ยน
๑	นางอัญชลี วิจิตรปัญญา	พยาบาลวิชาชีพ เชี่ยวชาญ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๕๒ โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์	ชุดที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓	การพัฒนาและผลของ โปรแกรมการบำบัด ทางความคิดและ พฤติกรรมร่วมกับการ ฝึกการควบคุมตนเอง ในผู้ป่วยจิตเวชที่มี พฤติกรรมรุนแรง	การพัฒนาโปรแกรม การบำบัดทาง ความคิดและ พฤติกรรมร่วมกับ การฝึกการควบคุม ตนเองในผู้ป่วย จิตเวชที่มีพฤติกรรม รุนแรง
๒	นางปภาจิต บุตรสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๓๖๔ โรงพยาบาลศรีธัญญา	ชุดที่ ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔	การพัฒนาโปรแกรม ฝึกสติเพื่อลดความ รุนแรงของอาการ ประสาทหลอนทางหู ในผู้ป่วยจิตเภท	ผลของโปรแกรมสติ บำบัดเพื่อลดความ รุนแรงของอาการ ประสาทหลอนทางหู ในผู้ป่วยจิตเภท